
Umsókn til skipulagsfulltrúa

Umsókn móttekin

14-05-2024 15:10

Tungumál á Mínum síðum: IS

Almennar upplýsingar

Nafn umsækjanda
A arkitektar ehf.

Kennitala umsækjanda

Heimilisfang umsækjanda
Tómasarhaga 31

Póstnúmer umsækjanda
107

Símanúmer umsækjanda

Netfang umsækjanda

Er um fjöleignarhús að ræða?
Nei

Greiðandi

Er greiðandi sá sami og umsækjandi?
Nei

Nafn greiðanda
Reykjavíkurborg

Kennitala greiðanda



Netfang greiðanda

Svæði og deiliskipulag

Heimilisfang / lóðaheiti
Starhagi 11

Umsækjandi
Annað

Erindið

Erindið fjallar um
Breyting á deiliskipulagi

Stutt lýsing á erindi
Um er að ræða minni háttar breytingu á áður samþykktu deiliskipulagi fyrir lóð leikskólans 
Sæborgar, Starhaga 11. Breytingin felst í hækkuðu byggingarmagni úr 1350 í 1800 m2 og 
lóðarstækkun. Valný Aðalsteinsdóttir þekkir málið

Hefur verið haft samband við veitufyrirtæki?
Á ekki við

Fylgigögn

Uppdrættir
Sæborg - deiliskipulagsuppdrdrattur breyting.pdf

Bréf til umsækjanda/hönnuðar
-

Greinagerð
-

Umsagnir s.s. Minjastofnunar Íslands o.fl.
-

Önnur gögn
-





Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 
Reykjavíkurborg, 
Umhverfis og skipulagssvið 
 
Vísað er til bréfs dagsett 25. júní 2024 frá Valnýju Aðalsteinsdóttur vegna breytinga á 
deiliskipulagi á lóð númer 11 við Starhaga (leikskólinn Sæborg). 

Undirrituð erum eigendur fasteignarinnar nr. 3 við Starhaga. Fengum við með ofangreindu bréfi 
ábendingu um að til stæði að breyta deiliskipulagi Starhaga 11. 

Eftirfarandi eru athugasemdir okkar við þessar tillögur. 

1. Í fyrsta lagi viljum við gera athugasemd við það sem fram kemur í fyrrnefndu bréfi að lóð 
verði stækkuð til suð-austurs. Samkvæmt aðgengilegum gögnum í Skipulagsgátt er ekki 
útskýrt að okkar mati nægilega vel hvað felst í því að lóð verði stækkuð til suð-austurs. 
Mikilvægt er að hagsmunaaðilum sé gert ljóst hvar lóðamörk koma til með að vera 
miðað við núverandi lóðamörk. 
 

2. Í öðru lagi viljum við gera athugasemd við staðsetningu þriggja smáhýsa á lóð 
leikskólans. Einn af stærstu kostunum við landfræðilega legu leikskólans Sæborgar er 
glæsilegt útsýni af leiksvæði til suð-vesturs. Þar má sjá yfir Skerjafjörð, Bessastaði og 
Reykjanesið. Það skítur því skökku við að staðsetja smáhýsin þrjú í suð-vestur hluta 
lóðarinnar og eyðileggja þar með útsýnið af lóðinni. Einnig varpa húsin skugga á lóðina 
þegar sólin skín úr suðri. Við teljum að velja mætti þessum húsum betri staðsetningu á 
lóðinni. Til dæmis með því að hafa þau norðaustan megin og skýla þar með krökkum að 
leik frá umferð um Starhaga. Ennfremur væri þetta skynsamlegra út frá öryggi þar sem 
árið 2017 ökumaður sofnaði undir stýri og keyrði bifreið sinni í gegnum girðinguna á 
leikskólanum. Mildi var að leikskólinn var lokaður þegar þetta gerðist.  
 

3. Í þriðja lagi viljum við benda á í þessu sambandi að samkvæmt gildandi deiliskipulagi 
um aðflugsljós fyrir Reykjavíkurflugvöll frá 2016 er gert ráð fyrir því sem kallað er 
„framkvæmdarsvæði fyrir bættri hljóðvist.“ Þar er gefið leyfi fyrir að gerð verði 
jarðvegsmön frá syðri enda lóðar að Starhaga 1, meðfram Suðurgötu og að hjólastíg. 
Æskilegt væri að nýta uppgröftinn sem myndast við byggingu viðbyggingar við 
leikskólann í að reisa jarðvegsmön á þessu svæði. Slíkt myndi spara umtalsverðan 
kostnað ásamt því að hafa jákvæð umhverfisáhrif og vera í takt við stefnu borgarinnar 
um lágmarks áhrif framkvæmda á umhverfið og sjálfbærni í byggingaframkvæmdum.   

 
Álfrún Perla Baldursdóttir og Árni Freyr Magnússon 
Starhaga 3 





Felix Bergsson 

Umsögn birt 25.07.2024 

Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 
Reykjavíkurborg, 
Umhverfis og skipulagssvið 
  
Vísað er �l bréfs dagset 25. júní 2024 vegna brey�ngu á deiliskipulagi á lóð númer 11 við Starhaga 
(leikskólinn Sæborg). 
Við gerum e�irfarandi athugasemdir. 
 
 
1.        Það er óljóst samkvæmt bréfinu hvort stækka eigi lóðina �l suðausturs og þá hversu mikið. Við 
óskum vinsamlegast e�ir upplýsingum um það hvort að stækka eigi lóðina �l suðausturs og þá hversu 
mikið. Núverandi lóð er hækkuð miðað við nátúrulegt landslag á svæðinu og girðing á 
leikskólalóðinni er því nokkuð há sem og lóðin sjálf. Þessi hækkun sem gert hefur verið á lóðinni er 
ekki augnayndi. Óskum við því e�ir upplýsingum hvort að stefnt sé að því að hækka lóðina í samræmi 
við þá hækkun sem þegar hefur verið gerð á lóðinni. Einnig viljum við þegar í stað gera athugasemdir 
við ef að stækka eigi lóðina �l suðaustur. Það yrði ekki �l prýði og spillir útsýni frá öðrum lóðum á 
Starhaga. 
  
2.        Við gerum einnig athugasemdir við staðsetningu þriggja smáhýsa (ú�geymsla) á Starhaga 11. 
Staðsetning er sérkennileg og þessi hús munu ekki fegra umhverfið samkvæmt núverandi 
staðsetningu. Einnig er nokkuð sérstakt að staðsetja þau sunnanmegin á lóðinni og takmarka þannig 
útsýni frá leikskólalóðinni �l Skerja�arðar, Ál�aness og Reykjaness. Leggjum við �l að hugað verði 
sérstaklega að því að börn og starfsfólk skólans ge� no�ð þessa fallega útsýnis og að húsin verði 
staðset annars staðar á lóðinni. 
  
3.        Við viljum einnig taka undir e�irfarandi ábendingu lóðareigenda á Starhaga 3 eins og fram 
kemur í bréfi þeirra �l Skipulagfulltrúa ,,að samkvæmt gildandi deiliskipulagi um aðflugsljós fyrir 
Reykjavíkurflugvöll frá 2016 er gert ráð fyrir því sem kallað er „framkvæmdarsvæði fyrir bætri 
hljóðvist.“ Þar er gefið leyfi fyrir að gerð verði jarðvegsmön frá syðri enda lóðar að Starhaga 1, 
meðfram Suðurgötu og að hjólas�g. Æskilegt væri að nýta uppgrö�inn sem myndast við byggingu 
viðbyggingar við leikskólann í að reisa jarðvegsmön á þessu svæði. Slíkt myndi spara umtalsverðan 
kostnað ásamt því að hafa jákvæð umhverfisáhrif og vera í takt við stefnu borgarinnar um lágmarks 
áhrif framkvæmda á umhverfið og sjál�ærni í byggingarframkvæmdum.“   
Virðingarfyllst, 
  
Baldur Þórhallsson og Felix Bergsson 
Starhaga 5, 107 Reykjavík 

 




